

‘ศรีวราห์’ บัตย็อคดี ‘เปรมชัย’
ขู 5 ม.ค. เบยว นุด เจอหมายจับ

‘ศรีวราห์’ บัตย็อคดี ‘เปรมชัย’
คืบหน้าแล้ว 80% ล้นหาก
เจ้าตัวเบยวให้ปากคำ 5 ม.ค. ขอ
หมายจับทันที (อ่านต่อหน้า 10)

เปรมชัย

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) กรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตต่อนายเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหาร บริษัท อิตาเลียน ไทย ดีเวลอปเมนต์ พร้อมพวกเข้าไปล่าสัตว์ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันตก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ที่อาจมีการใช้เทคนิคทางกฎหมายเพื่อให้หลุดคดีว่า ต้องมองขั้นตอนการดำเนินการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ฟ้องร้องแล้วหลายคดี เป็นขั้นตอนของตำรวจที่จะต้องไปสืบสวนหาหลักฐานเพื่อนำไปสู่การทำสำนวนคดีให้อัยการสั่งฟ้อง จากนั้นเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

“อย่าไปคาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เพราะเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรม เอาคดีนี้ไปเทียบอีกคดีไม่ได้ ไม่ใช่ว่าคนรวยติดคุก ไม่ติดคุก เป็นคนละเรื่องกัน ขอให้เชื่อมั่น ผมกำชับไปทางกระทรวง ทส. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าให้ดำเนินการตามข้อเท็จจริง ไม่ใช่ทุกเรื่องรัฐบาลสั่ง เหลืออย่างเดียวผมต้องไปฟ้องเอง เป็นตำรวจเอง เป็นอัยการเอง เพราะทุกคนคาดหวังกับผมทั้งนั้น แต่ผมพยายามทำหน้าที่ในกรอบอำนาจของผมอย่างเต็มที่แล้ว” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ. ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร. กล่าวหลังการประชุมพนักงานสอบสวนติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดีนายเปรมชัย กรรณสูต และพวก ร่วมกันลักลอบล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันตก ว่า ยืนยันพนักงานสอบสวนไม่ได้ทำคดีล่าช้า ขณะนี้ความคืบหน้ากว่าร้อยละ 80 แล้ว มีการสอบปากคำพยานไปแล้วกว่า 30 ปาก และหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มั่นใจสามารถสรุปสำนวนคดีรวม 9 ข้อหาให้พนักงานอัยการได้ก่อนครบกำหนดฝากขังครั้งที่ 4 ในวันที่ 24 มีนาคมอย่างแน่นอน

รอง ผบ.ตร.กล่าวว่า ส่วนการออกหมายเรียกให้นายเปรมชัยมาให้ปากคำในวันที่ 5 มีนาคมนี้ ที่ สอ ทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ

กรมอุทยานแห่งชาติดำเนินการไปแล้วคือรวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม ขออย่าว่ากรมอุทยานแห่งชาติไม่ได้นั่งนอนใจ

นายธัญญา กล่าวว่า ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เรียกประชุมคณะกรรมการติดตามคดีการล่าสัตว์ป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ พร้อมด้วย พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ในฐานะที่ปรึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีดังกล่าว รวมทั้งตรวจสอบสำนวน พยานหลักฐานทั้งหมด เพื่อให้คดีมีความรัดกุมรอบคอบยิ่งขึ้น สำหรับความผิดที่ได้แจ้งความกับนายเปรมชัยและพวกไปแล้วรวม 9 ข้อหา ส่วนจะเพิ่มข้อหาหรือไม่ ต้องรอผลการประชุม

รายงานข่าวจาก ทส.แจ้งว่า ขณะนี้ทีมปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า กรมอุทยานฯ ได้ตรวจสอบสารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) งามช้างที่ตรวจยึดได้จากบ้านนายเปรมชัย จำนวน 4 กิ่ง หรือ 2 คู่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยพบว่า เป็นงามช้างแอฟริกาทั้ง 2 คู่ ถือว่ามีความผิดตามมาตรา 19 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2535 ที่ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครองซากของสัตว์ป่าสงวน หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง มีโทษสูงสุดจำคุก 4 ปี ปรับ 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข่าวแจ้งว่า ประเทศไทยได้แก้ไข พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2535 ให้ช้างแอฟริกาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง เมื่อปี 2557 เพื่อสกัดกั้นขบวนการค้างามช้างแอฟริกาซึ่งเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ ตามข้อตกลงของคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (ไซเตส) และกรมอุทยานฯ จะต้องแจ้งความดำเนินคดีกับนายเปรมชัยในฐานะความผิดดังกล่าวต่อไป โดยความผิดฐานครอบครองงามช้างแอฟริกา มีโทษสูงกว่าความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 2557 ที่ไม่สามารถดำเนินคดีกับนายเปรมชัยได้

อย่างเดี่ยวผมต้องไปฟ้องเอง เป็นตำรวจเอง เป็นอัยการเอง เพราะทุกคนคาดหวังกับผม ทั้งนั้น แต่ผมพยายามทำหน้าที่ในกรอบอำนาจของผมอย่างเต็มที่แล้ว” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ. ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร. กล่าว หลังการประชุมพนักงานสอบสวนติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดีนายเปรมชัย กรรณสูต และพวก ร่วมกันลักลอบล่าสัตว์ป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันตก ว่า ยืนยันพนักงานสอบสวนไม่ได้ทำคดีล่าช้า ขณะนี้ความคืบหน้ากว่าร้อยละ 80 แล้ว มีการสอบปากคำพยานไปแล้วกว่า 30 ปาก และหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ มั่นใจสามารถสรุปสำนวนคดีรวม 9 ข้อหา ให้พนักงานอัยการได้ก่อนครบกำหนดฝากขังครั้งที่ 4 ในวันที่ 24 มีนาคมนี้อย่างแน่นอน

รอง ผบ.ตร.กล่าวว่า ส่วนการออกหมายเรียกให้นายเปรมชัยมาให้ปากคำในวันที่ 5 มีนาคมนี้ ที่ สภ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี หากนายเปรมชัยไม่เดินทางมา ทางพนักงานสอบสวนจะรายงานศาลให้ทราบพร้อมขอให้ศาลพิจารณาคดีออกหมายจับ เนื่องจากเป็นการขัดหมายเรียกครั้งที่ 2 ระหว่างได้รับการประกันตัว

พล.ต.อ.ศรีวราห์กล่าวว่า กรณีมีการแชร์กันในโซเชียลมีเดียว่าข้อหาทารุณกรรมสัตว์ป่า ที่มีผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับนายเปรมชัย หลุดและพนักงานสอบสวนไม่มีการดำเนินคดีว่า ข้อหาดังกล่าวไม่ได้หลุด แต่เนื่องจากข้อหานี้ไม่มีในข้อกฎหมายตาม พ.ร.บ.ทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 จึงมอบหมายให้พนักงานสอบสวนไปพิจารณาว่าผู้ที่ร้องทุกข์กล่าวโทษเข้าข่ายมีเจตนาถ่มน้ำลายเหยียดแข้งความเท็จหรือไม่

ด้าน พ.ต.อ.วัชรินทร์ พุทธิทธิ รองผู้บังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปปป.) กล่าวว่า ขณะนี้พยานหลักฐานข้อหาติดสินบนเจ้าหน้าที่ยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอ เนื่องจากคลิปเสียงที่ปรากฏไม่ใช่เสียงของนายเปรมชัย และเนื้อหาเป็นการสนทนาทั่วไป โดยมีนายยงค์ โดดเครือ หนึ่งในผู้ต้องหาสนทนากับเจ้าหน้าที่ป่าไม้โดยมีนายปิยะพงษ์ สืบเสน เจ้าหน้าที่เป็นผู้บันทึกเสียงไว้ เป็นการสนทนาหลังถูกจับกุมเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ และนำคลิปเสียงให้สื่อมวลชนก่อนจะลบออกจากโทรศัพท์ ยืนยันคลิปเสียงไม่ได้หาย ในวันที่ 8 มีนาคมนี้ ได้เชิญนายวิเชียร ชินวงษ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรกับพยานอีก 5 คนมาให้ปากคำเพิ่มเติม ก่อนจะประชุมสรุปว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาหรือไม่ในวันที่ 12 มีนาคมนี้

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยความคืบหน้าคดีนายเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหาร บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) กับพวกรวม 4 คน ล่าสัตว์ป่าคุ้มครองที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันตก ว่า สิ่ง